

# มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

## รายงานโครงสร้างหลักสูตร

แผน/แบบการศึกษา : แบบ 2.1

ชื่อหลักสูตร	: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Doctor of Philosophy Program in Educational Technology and Communications
ชื่อเต็มปริญญาบัตร	: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) Doctor of Philosophy (Educational Technology and Communications)
ชื่อย่อปริญญาบัตร	: ประ.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) Ph.D. (Educational Technology and Communications)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	: 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 2. มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 3. มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด 4. มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5. เป็นผู้ที่มีสภาพวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ	: ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และถึงแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

### โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ	3	ชุดวิชา	(18 หน่วยกิต)
ข. ดุษฎีนิพนธ์	1	ชุดวิชา	(36 หน่วยกิต)
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	1	ชุดวิชา	(ไม่นับหน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			(54 หน่วยกิต)
<b>รายละเอียดของหลักสูตร</b>			
ก. หมวดวิชาเฉพาะ	3	ชุดวิชา	
20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง			
27902 สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา			
27904 แนวคิดทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา			
ข. ดุษฎีนิพนธ์	1	ชุดวิชา	
22995 ดุษฎีนิพนธ์			
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	1	ชุดวิชา	
20997 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ *			
เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม			

หมายเหตุ \* นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น